

# Chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19



Gia đình anh Vũ Văn Thức được Quỹ TDND An Ninh (Quỹnh Phu) hỗ trợ giảm 0,4%/năm lãi suất cho vay để duy trì sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi suất tiền vay, cho vay mới với lãi suất ưu đãi... đang là các giải pháp được ngành Ngân hàng chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn của khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã 2 tháng nay, gia đình ông Phạm Quý Hôn, thôn Dục Linh 2, xã An Ninh (Quỳnh Phụ) lo lắng đến mất ăn mất ngủ bởi mỗi ngày gia đình ông phải duy trì tới 4 triệu đồng tiền thức ăn cho 25 tấn cá thịt truyền thống đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa có thương lái tới mua, chưa kể đến 70 con trâu cũng đến kỳ xuất được do trâu được các thương lái đến mua chủ yếu được bán sang Trung Quốc. Vừa mới trải qua thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến hơn 70 con lợn buộc phải tiêu hủy, thiệt hại gần 300 triệu đồng, nay lại chịu ảnh hưởng của dịch

Covid-19 khiến gia đình ông Hôn càng lo lắng hơn. Ông Hôn tâm sự: Cũng biết là khó khăn chung của cả nước cũng như của cả thế giới nhưng giờ tiền lãi mới có thể hoàn lại được vốn đã bỏ ra trong khi không biết việc tiêu thụ sản phẩm sẽ còn gặp khó khăn đến bao giờ nữa. Cũng như gia đình ông Hôn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình anh Vũ Văn Thức, thôn Phố Lầy, xã An Ninh (Quỳnh

Phụ) cũng phải đóng cửa cơ sở sản xuất giày dép, cho 12 lao động trực tiếp tại cơ sở nghỉ việc từ đầu tháng 3/2020; đồng thời, đóng cửa hàng bán sản phẩm trong 2 tuần từ ngày 1/4/2020 để thực hiện yêu cầu về cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đó là 2 trong 900 khách hàng đang vay vốn của Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) An Ninh đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông Đào Khắc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết: Mặc dù đến ngày 15/4, các chỉ tiêu kinh doanh của Quỹ đều tăng so với thời điểm 31/12/2019 như nguồn vốn hoạt động tăng 7,5% với số tiền đạt 317 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng 17,2% với số tiền đạt 298 tỷ đồng, dự nợ cho vay tăng 4% với số tiền đạt 204 tỷ đồng; nhưng so với thời điểm 31/3/2020 thì hầu hết các chỉ tiêu đều giảm khoảng 1%. Tuy nhiên, trước tình trạng đình trệ trong sản xuất của khách hàng; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Quỹ đã tổ chức họp, chấp nhận giảm doanh thu, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn phương án giảm lãi suất cho vay để tất cả các khách hàng đều được nhận hỗ trợ, trước mắt sẽ giảm xuống còn 9,8%/năm (giảm 0,4%/năm so với trước đây) trong 3 tháng, kể từ ngày 1/4/2020. Thực hiện theo phương án giảm lãi suất cho vay, sẽ có 900 khách hàng của Quỹ TDND An

Ninh được hưởng hỗ trợ với tổng số tiền lãi trung bình 1 tháng khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ TDND An Ninh cũng tiếp tục duy trì cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ với lãi suất ưu đãi chỉ 6,5%/năm.

Không chỉ có Quỹ TDND An Ninh mà trên địa bàn tỉnh rất nhiều các TCTD khác cũng thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất do dịch Covid-19 như: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 1 khách hàng với dự nợ 24,6 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 2 khách hàng với dự nợ 30,449 tỷ đồng, đồng thời cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho 7 khách hàng với dự nợ đạt 490,854 tỷ đồng... Ông Trần Minh Hạc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặc biệt là Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thường xuyên

nắm bắt diễn biến cũng như mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ở một số ngành, lĩnh vực như vận tải hành khách, kinh doanh gốm sứ, lĩnh vực xuất khẩu hàng dệt may, bông, vải sợi...; chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, các kiến nghị, đề xuất, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng, phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cũng thiết lập và đi vào hoạt động đường dây nóng từ ngày 17/4/2020 nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với sự vào cuộc tích cực đó, đến hết tháng 3/2020, các TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi vay cho 19 khách hàng với tổng dự nợ đạt 105,023 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất giảm từ 0,5 - 1%/năm cho 82 khách hàng với dự nợ cho vay đạt gần 2.280 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tăng cường chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn bị thiệt hại của dịch Covid-19, từ đó áp dụng kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng để khách hàng tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

**QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP NÊN BIẾT TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19**

**NGƯỜI LAO ĐỘNG**

- Hưởng lương theo thỏa thuận khi ngừng việc
- Được bảo huếch khi chấm dứt hợp đồng

Áp dụng quy định tại Điều 98, Bộ Luật Lao động năm 2012, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, người sử dụng lao động ngừng việc với điều kiện phải trả lương theo thỏa thuận với người lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Áp dụng điều 38 Bộ Luật Lao động năm 2012, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động nhưng phải thông báo trước:

- ≥ 30 ngày với hợp đồng có thời hạn
- ≥ 45 ngày với hợp đồng không có thời hạn
- ≥ 3 ngày trong một số trường hợp đặc biệt

**DOANH NGHIỆP**

Được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất khi khó khăn do dịch Covid-19

**ĐIỀU KIỆN**

- ≥ 50% tổng số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tham nghỉ việc
- > 50% giá trị tài sản bị thiệt hại do dịch gây ra (không kể giá trị tài sản đất)

**THỦ TỤC**

- Doanh nghiệp liên hệ cơ quan LĐ-TB&XH xác nhận số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải nghỉ việc.
- Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại.
- Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo mẫu số 01/2020, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện.

**THỜI HẠN**

Doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 6/2020.

Qua thời gian này, trong trường hợp dịch Covid-19 chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục giải quyết tạm dừng đóng đến tháng 12/2020.

\* chỉ cần đáp ứng 1 điều kiện

(Theo thuvienphapluat.vn)

**Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ**

Chỉ thị 15	Chỉ thị 16	Chỉ thị 19
<b>Tập trung đồng người</b> Đóng các sự kiện tập trung trên 50 người ở phòng.	<b>Không tụ tập quá 2 người</b> Cách ly toàn xã hội, mọi người chỉ ở tại nhà riêng.	<b>Không tập trung đồng người</b> Không tụ tập đông người, không họp, không ăn uống, không tụ tập đông người.
<b>Khoảng cách an toàn tối thiểu</b> Không tụ tập từ 18 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.	<b>Khoảng cách an toàn tối thiểu</b> Không tụ tập từ 2 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.	<b>Khoảng cách an toàn tối thiểu</b> Không tụ tập từ 1 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.
<b>Các cơ sở kinh doanh</b> Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.	<b>Các cơ sở kinh doanh</b> Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.	<b>Mở cửa trở lại</b> Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.
<b>Hoạt động vận tải</b> Mạng lưới vận chuyển hàng khách từ TP. HCM đến nơi khác.	<b>Hoạt động vận tải</b> Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.	<b>Hoạt động vận tải</b> Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động theo dõi, cập nhật các thông tin, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo từng thời kỳ. Quán triệt tới đội ngũ lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Chuẩn bị nhân lực, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Duy trì hoạt động liên tục thiết bị giám sát hành trình trên xe, truyền dẫn đầy đủ thông tin về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu theo quy định. Bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi, tổng hợp các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên xe của các đơn vị để giải quyết kịp thời sự cố.

# Bảo đảm phòng, chống dịch và an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hải Phòng và ngược lại. Thực hiện Công điện số 09/CD-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công ty đã cho hoạt động trở lại tuyến cố định Thái Bình đi Hải Phòng nhưng không quá 50% biểu đồ chạy xe và không chở quá 50% số ghế cho phép trên xe; đối với tuyến Thái Bình đi Quảng Ninh, Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty thường xuyên quán

Covid-19, Công ty đã cho hoạt động trở lại tuyến cố định Thái Bình đi Hải Phòng nhưng không quá 50% biểu đồ chạy xe và không chở quá 50% số ghế cho phép trên xe; đối với tuyến Thái Bình đi Quảng Ninh, Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty thường xuyên quán

trên xe; đối với tuyến Thái Bình đi Quảng Ninh, Công ty vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty thường xuyên quán

trệt tối đội ngũ lái xe, phụ xe chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên khử trùng, khử khuẩn phương tiện, ghế ngồi của hành khách, tuyên truyền, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình... Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thường xuyên kiểm tra đột xuất sức khỏe tài xế, nhân viên phục vụ trên xe, đặc biệt là việc kiểm tra thực hiện niếm yết giá về theo quy định, kiểm soát chặt chẽ giá vé.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thường xuyên kiểm tra đột xuất sức khỏe tài xế, nhân viên phục vụ trên xe, đặc biệt là việc kiểm tra thực hiện niếm yết giá về theo quy định, kiểm soát chặt chẽ giá vé.

**Thi điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua CÔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA**

Thời gian: Từ 12/3/2020

Các tỉnh, thành phố thực hiện thi điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận

**NỘP PHẠT**

- Truy cập <https://dichvucong.gov.vn/>
- Vào mục thanh toán trực tuyến, vào mục thanh toán phạt vi phạm giao thông
- Khởi báo thông tin về số biển số, họ tên người vi phạm...
- Chọn phương thức thanh toán

Sau khi thanh toán thành công, người nộp phạt có thể chọn nhận tại giấy tờ tại nơi ra quyết định xử phạt hoặc qua đường bưu điện

(Theo vnanet.vn)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, làng nghề bánh dày, kẹo lạc và các doanh nghiệp ở xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, nguyên liệu, đầu ra sản phẩm... Tuy nhiên, các cơ sở, doanh nghiệp ở đây đều cố gắng duy trì sản xuất, tìm kiếm cơ hội bắt phá khi dịch đi qua.

# NGUYỄN XÁ Nỗ lực duy trì sản xuất

hàng, ngành du lịch, các lễ hội ngừng hoạt động dẫn đến tình trạng hàng không xuất được. Trong đợt dịch này anh Đức đã phải thu hồi khoảng 10 tấn hàng. Anh Đức cho biết: Tôi phải tìm kiếm những đơn hàng nhỏ để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động. Hiện xưởng vẫn duy trì đơn hàng trong 10 ngày tiếp theo. Hết dịch xưởng sẽ đẩy mạnh sản xuất để có đủ hàng cung cấp cho hệ thống bán hàng toàn quốc. Chị Hoàng Thị Hoa, công nhân làm việc tại xưởng chia sẻ: Khi chưa có dịch Covid-19 tôi làm mỗi tháng 30 công, giờ chỉ làm 18 đến 20 công vì ít đơn hàng, việc cũng ít hơn, nhưng vẫn được trả 200.000 - 250.000

đồng/ngày như trước khi chưa có dịch. Không chỉ riêng làng nghề bánh dày, kẹo lạc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8 (cụm công nghiệp Nguyễn Xá) cũng đang gặp không ít khó khăn do không có đầu ra cho sản phẩm. Dù vậy, Công ty vẫn triển khai các giải pháp tổ chức lại ca kíp sản xuất, cho công nhân thay phiên nhau làm một số công đoạn như hoàn thiện vỏ sách, kiểm kê, sửa hàng, đóng hàng lưu kho để tránh sự tiếp xúc tập trung đông người, đồng thời tạo việc làm cho công nhân giúp họ có thu nhập trang trải cuộc sống. Anh Vũ Quang Thuận, Giám

đốc Công ty cho biết: Lúc mới có dịch thì không nhập được nguyên liệu từ Trung Quốc về, giờ nguyên liệu về nhưng rất chậm, đầu ra cho sản phẩm không có. Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty không có doanh thu nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng, trả tiền điện, tiền nước. Các công việc không còn nhiều, chỉ một thời gian ngắn nữa là hết, Công ty sẽ phải dừng hoạt động. Dù thiệt hại về kinh tế không nhỏ, nhưng Công ty vẫn hỗ trợ tiền chuyên cần hàng tháng (500.000 - 1.000.000 đồng/người) dù công nhân nghỉ cả tuần. Chị Phí Thị Thúy, công nhân Công ty cho biết: Tôi và một số công nhân phải nghỉ việc từ ngày 7/4 và bắt

đầu đi làm trở lại từ ngày 16/4, công việc chủ yếu là bảo quản sản phẩm để lưu kho. Công việc này chỉ làm vài ngày là hết, lại phải nghỉ tiếp. Nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống sẽ khó khăn. Xã Nguyễn Xá hiện có khoảng 1.360 hộ tham gia làm nghề sản xuất bánh dày, kẹo lạc (chiếm gần 67% tổng số hộ của xã), giải quyết việc làm cho trên 4.200 lao động với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã còn có 10 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá cho biết: Năm 2019, giá trị sản xuất làng nghề truyền thống của xã đạt trên 13 tỷ đồng. Nhờ phát triển mạnh công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nhất là làng nghề truyền thống nên tỷ lệ hộ khá, giàu của xã chiếm trên 80%, đưa Nguyễn Xá vươn lên trong top đầu huyện về phát triển kinh

tế. Nhưng từ đầu năm đến nay bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng bánh kẹo của làng nghề giảm chỉ còn 1/3 so với cùng kỳ năm 2019, giá trị sản xuất giảm mạnh. Trong số 10 doanh nghiệp trên địa bàn thì có 1 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, 9 doanh nghiệp

cố gắng duy trì hoạt động một phần để người lao động vẫn có thu nhập dù không nhiều như trước. Dù đang gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp, các hộ sản xuất làng nghề truyền thống trên địa bàn xã Nguyễn Xá vẫn rất yên tâm, tin tưởng sự chỉ đạo,

điều hành phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mong dịch Covid-19 sớm được khống chế, được nhà nước hỗ trợ, ngân hàng giãn nợ, cho vay thuận vốn để đầu tư sản xuất trở lại.



Xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo đặc sản Thiên Đức (xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng) cho công nhân làm việc luân phiên để duy trì hoạt động.